



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2591 8613 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
	สถานการณ์ฝุ่น PM 2.5
มติชน โพสต์ทูเดย์ ไทยรัฐ สยามรัฐ คมชัด ลึก ไทยโพสต์ เดลินิวส์ ข่าวสด แนวหน้า กรุงเทพธุรกิจ เว็บไซต์ โพสต์ทูเดย์ ผู้จัดการ ออนไลน์	-เสนอข่าว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังการประชุม ครม. ว่า สถานการณ์ฝุ่นละอองใน กทม.ดีขึ้นแต่ต้องทำต่อไป จึงได้ขอมติเห็นชอบจากครม.ให้การกำจัดฝุ่นละออง PM 2.5 และ PM 10 เป็นวาระ แห่งชาติ เพื่อให้จัดการปัญหาฝุ่นละอองอย่างยั่งยืน จัดลำดับความเร่งด่วน แก้ปัญหาอย่างจริงจัง และต้องไม่ยกเลิก ความเข้มงวด ต่างจังหวัดที่มีค่าฝุ่นละอองมากขึ้นจากการเผาในที่โล่ง ต้องไปแก้ปัญหาที่ต้นทางได้สั่งการ ครม.ไป แก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมแล้ว
ไทยโพสต์ เดลินิวส์ แนวหน้า	-ด้านกรมควบคุมมลพิษ รายงานสถานการณ์วันที่ 13 ก.พ. 2562 ปริมาณฝุ่น PM 2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เพิ่มขึ้น ทุกพื้นที่ โดยมี 2 พื้นที่เกินค่ามาตรฐานเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ คือ ริมถนนพหลโยธิน เขตบางเขน และแขวงทุ่ง สองห้อง เขตหลักสี่
สยามรัฐ เดลินิวส์ แนวหน้า	-เสนอข่าว นายชัชพล อิทธิศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดเผยว่า จังหวัดที่มีปริมาณฝุ่น PM 2.5 เกินค่ามาตรฐาน และ AQI เกินค่ามาตรฐาน ได้แก่ ลำปาง (ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง ต.สบป่าตอ ต.บ้านดง ต.แม่เกาะ อ.แม่เกาะ) ลำพูน (ต.บ้านกลาง อ.เมืองลำพูน) น่าน (ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน, ต.ห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระ เกียรติ) แพร่ (ต.นาจักร อ.เมืองแพร่) และตาก (ต.แม่ปะ อ.แม่สอด) โดยคุณภาพอากาศอยู่ในระดับเริ่มมี ผลกระทบต่อสุขภาพถึงมีผลกระทบต่อสุขภาพ ได้ประสาน 5 จังหวัดภาคเหนือ เตรียมพร้อมป้องกันปัญหาไฟป่าและ หมอกควันอย่างต่อเนื่อง
มติชน ไทยโพสต์ โพสต์ทูเดย์	-เสนอข่าว ศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศของกทม.และปริมณฑล รายงานว่า สถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกพื้นที่ ช่วงวันที่ 13-15 ก.พ. ที่คาดการณ์ว่าลมในพื้นที่จะเบาลงเสี่ยงการสะสมของ ฝุ่น กทม.มอบหมายให้สำนักงานเขตทั้ง 50 เขต กำหนดแผนปฏิบัติงานฉีดล้างทำความสะอาดถนน ฟันละอองน้ำเพื่อ บรรเทาปัญหามลพิษทางอากาศและลดปริมาณฝุ่น
มติชน ไทยโพสต์ โพสต์ทูเดย์	-เสนอข่าว พล.ต.อ. ศรีวิราช รังสิพรามณกุล รอง ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมวิดิโอคอนเฟอเรนซ์กับ บช.น. บช.ภ. 1,2,5 และ 7 เพื่อหารือและสั่งการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ โดยพื้นที่กทม. มีการเตรียมพร้อมทั้งการตรวจจับ รอดวันดำ ทำความสะอาดถนน ฉีดพ่นละอองน้ำ ส่วนพื้นที่ต่างจังหวัดที่มีค่าฝุ่นเกินมาตรฐาน สาเหตุหลักมาจากการ เผาไร่อ้อยและตอฟางข้าว ได้กำชับและขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับจังหวัด อาทิ อบต. ผู้ใหญ่บ้าน ให้ ตรวจสอบ
มติชน โพสต์ทูเดย์ ข่าวหุ้น เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์	-เสนอข่าว ศูนย์วิจัยกสิกรไทยประมาณการผลกระทบทางเศรษฐกิจจากปัญหาฝุ่นละอองในกทม.และปริมณฑล ตั้งแต่ช่วงปลายปี 2561 - สิ้นเดือนก.พ.นี้ คิดเป็นเม็ดเงินอย่างน้อย 14,500 ล้านบาท เนื่องจากสถานการณ์ฝุ่น ละอองส่งผลกระทบต่อกลุ่มผู้ป่วยโรคภูมิแพ้/ระบบทางเดินหายใจ รวมทั้งประชาชนทั่วไปเกิดอาการเจ็บป่วย และมี ค่าใช้จ่ายในการซื้อหน้ากากอนามัย รวมถึงค่าเสียโอกาสด้านการท่องเที่ยว และการใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการปรับ พฤติกรรมของคนกทม. เช่น การซื้อเครื่องฟอกอากาศ การปรับพฤติกรรมรับประทานอาหารนอกบ้าน
กรุงเทพธุรกิจ	-เสนอข่าว น.ส.จริยา เสนพงศ์ ผู้ประสานงานรณรงค์ด้านพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กรีนพีซ ประเทศไทย ให้ความเห็นเรื่องวาระแห่งชาติ ว่าต้องมีแผนออกมาเป็นรูปธรรม และกำหนดเป้าหมายชัดเจนว่าภายใน ปีไหนที่จะลดการปล่อย PM 2.5 และลดการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรสำเร็จ
เดลินิวส์	-เสนอข่าว พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ปัญหาฝุ่นละอองใน กทม.และปริมณฑลเริ่ม คลี่คลายแล้ว แต่ยังคงมีอยู่เพราะสภาพอากาศปิด ขณะที่หลายพื้นที่ยังมีปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กอยู่ เนื่องจากขณะนี้ อากาศเริ่มร้อนขึ้น การสวมหน้ากากอนามัย N95 อาจเสี่ยงเป็นลมแดด แนะนำให้ใช้หน้ากากอนามัยปกติแทนได้
โพสต์ทูเดย์	-เสนอข่าว นพ.นิธิพัฒน์ เจียรกุล นายกสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทยฯ กล่าวว่า คนทั่วไปที่ได้รับฝุ่น PM 2.5

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ไทยรัฐ ผู้จัดการออนไลน์ ข่าวสด</p>	<p>จะมีอาการระคายเคืองจมูก น้ำมูกไหล ไอ เจ็บคอ แต่ผู้ป่วยโรคเกี่ยวกับระบบการหายใจ รวมถึงผู้ป่วยโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด จะทำให้โรคที่เป็นอยู่กำเริบขึ้นได้ ส่วนในระยะยาวอาจก่อมะเร็งปอดและทำให้สมรรถภาพปอดของเยาวชนถดถอย ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงคือ ผู้มีโรคเรื้อรังข้างต้น เด็ก ผู้สูงอายุ และสตรีมีครรภ์ ควรงดการทำกิจกรรมกลางแจ้ง ถ้าเป็นสีแดงขอให้ทุกคนทั้งหมดหลีกเลี่ยง กรณีหลีกเลี่ยงไม่ได้ ต้องใช้หน้ากาก N95 หรืออย่างน้อยใช้หน้ากากอนามัยซ้อนกัน 2 ชั้น</p> <p>-เสนอข่าว เว็บไซต์ airvisual.com รายงานค่าเฉลี่ยคุณภาพอากาศทั่วโลก พบว่า กทม.อยู่ในอันดับ 7 ที่มีคุณภาพอากาศแย่ที่สุด ปริมาณ PM 2.5 เท่ากับ 166 มคก./ลบ.ม. ส่วน จ.เชียงใหม่ อยู่ในอันดับ 5 ปริมาณฝุ่นละออง 180 มคก./ลบ.ม.</p> <p>-เสนอข่าว นักเรียนในสถานศึกษาต่างๆ เข้ารับการรักษาตัวในรพ.เอกชนและรพ.รัฐบาลจำนวนมาก เนื่องจากป่วยเป็นโรคทางเดินหายใจและโรคไข้หวัดใหญ่ รวมถึงเด็กเล็กในโรงเรียนอนุบาล สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากหมอกควันจำนวนมากในตัวเมืองเชียงใหม่ และอำเภอต่างๆ</p>
<p>มติชน ผู้จัดการรายวัน ประชาชาติธุรกิจ M2F ไทยรัฐ กรุงเทพธุรกิจ ไทยรัฐ ไทยรัฐออนไลน์</p>	<p>งบบำบัดทองปี 63</p> <p>-เสนอข่าว พล.ท.วีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า ครม.อนุมัติงบประมาณ สปสช. ปี 2563 วงเงิน 1.91 แสนล้านบาท เพิ่มจากเดิม 6,500 ล้านบาท โดยปรับการเหมาจ่ายรายหัวเป็น 3,600 บาท เพิ่มจากปีที่ผ่านมา 173 บาท</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า งบที่ได้รับ ประกอบด้วย 1.งบบริการทางการแพทย์เหมาจ่ายรายหัว 1.74 แสนล้านบาท รวมเงินเดือน ค่าตอบแทนบุคลากรและค่าบริการสาธารณสุขในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ 2.งบบริการสาธารณสุขผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ 3,596 ล้านบาท 3.งบบริการสาธารณสุขผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง 9,405 ล้านบาท 4.งบบริการควบคุมป้องกันความรุนแรงโรคเรื้อรัง 1,037 ล้านบาท 5.งบค่าบริการสาธารณสุขเพิ่มเติมสำหรับหน่วยบริการในพื้นที่ก้นดง พื้นที่เสี่ยงภัย และพื้นที่ชายแดนภาคใต้ 1,490 ล้านบาท 6.งบค่าบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงในชุมชน 1,025 ล้านบาท 7.งบค่าบริการสาธารณสุขเพิ่มเติมบริการระดับปฐมภูมิที่มีแพทย์ประจำครอบครัว 268 ล้านบาท</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เจตน์ ธรรมธัชอารีย์ รองเลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า งบประมาณที่ได้รับเพิ่มเติมในปีงบประมาณ 2563 โดยเฉพาะงบเหมาจ่ายรายหัว จะนำมาเพิ่มการเข้าถึงการรักษาและบริการสาธารณสุขที่จำเป็น ซึ่งมีสิทธิประโยชน์ที่เตรียมจัดให้ในปีงบประมาณ 2563 ได้แก่ การตรวจคัดกรองยีน HLA-B*1520 ก่อนเริ่มยา Carbamazepine เพื่อป้องกันการแพ้ชาชนิดรุนแรง, ปรับการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ในประชากร อายุ 50-70 ปีให้เกิดความสะดวกรวดมากขึ้น เพิ่มบริการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับอีก 12 รายการ เพิ่มยารักษาโรคอัลไซเมอร์ มะเร็งไทรอยด์ โรคที่เกิดจากการทำลายเส้นประสาท และเพิ่มสูตรยาต้านไวรัสเอดส์ที่ดื้อยา เพิ่มเครื่องตรวจติดตามค่าน้ำตาลในเลือดให้ผู้ป่วยเบาหวานเด็ก เพิ่มวัคซีนป้องกันโรคท้องร่วงในเด็ก รวมทั้งขยายสิทธิประโยชน์ปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดในกลุ่มผู้บริจาคที่ไม่ใช่ญาติด้วย นอกจากนี้ จะมีการปรับระบบการจัดการให้ประชาชนมีแพทย์ประจำครอบครัวใหม่ และการดูแลผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงทุกกลุ่มอายุ ให้ครอบคลุมถึงผู้ป่วยสิทธิสวัสดิการข้าราชการและประกันสังคม เพิ่มโอกาสเข้าถึงบริการแพทย์แผนไทยมากขึ้น และยังร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำร่องการจัดบริการเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นและมีคุณภาพชีวิตเพิ่มขึ้น อาทิ บริการตรวจคัดกรองภาวะดาวน์ซินโดรมทารกในครรภ์ การล้างไตผ่านเครื่องอัตโนมัติในผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง และการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีด้วยวิธี PrEP ในกลุ่มเสี่ยงสูง</p>
<p>ฐานเศรษฐกิจ</p>	<p>คำรักรักษาพ.เอกชน</p> <p>-เสนอข่าว ในสัปดาห์นี้มีการประชุมพิจารณาโครงสร้างราคายา และต้นทุนคำรักรักษาพยาบาลของรพ.เอกชน โดยมี นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน เป็นประธาน และให้รพ.เอกชนนำเสนอต้นทุนยาที่แท้จริง เพื่อนำมาใช้คำนวณกำหนดราคาขายในเบื้องต้น 1,000 รายการ</p> <p>-นพ.ธนธิป ศุภประดิษฐ์ รองประธานกรรมการ บ.ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จก. (มหาชน) เปิดเผยว่า การปรับโครงสร้างราคาขายจะส่งผลกระทบต่อทั้งอุตสาหกรรมยาและบริการทางการแพทย์ ต้องรอดูการบริหารจัดการของแต่ละเครือรพ. คาดว่าอาจจะต้องใช้ระยะเวลา 3-6 เดือน ภาครัฐถึงจะประกาศข้อบังคับและกฎหมายแล้วเสร็จ</p> <p>-นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์ ที่ปรึกษาและอดีตนายกสมาคมรพ.เอกชน กล่าวว่า การปรับโครงสร้างต้นทุนราคายายังคงเป็นปัญหา เนื่องจากกฎหมายกำหนดนิยามของยาและค่าใช้จ่ายตามพ.ร.บ.สถานพยาบาล และประกาศกระทรวง</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>สาธารณสุขปี 2541 และปี 2561 ต่างกัน โดยรพ.เอกชนยึดนิยามของพ.ร.บ.สถานพยาบาล ทำให้วิธีการดำเนินการแตกต่างกัน จึงอยากให้หาแนวทางร่วมกัน ทั้งนี้ที่ผ่านมา มีรพ.เปิดใหม่หลายแห่งต้องปิดกิจการเนื่องจากขาดทุน ขณะเดียวกันภาพรวมธุรกิจรพ.เอกชนในประเทศไทยถือว่าอยู่ในระดับเวสต์คลาส ทั้งในแง่ของบุคลากรที่มแพทย์และการให้บริการ ซึ่งการพัฒนาทุกด้านล้วนมีต้นทุน หากดำเนินกิจการแล้วขาดทุนก็ต้องปิดกิจการ</p>
<p>ไทยรัฐ มติชน ทีวีช่อง NBT</p> <p>แนวหน้า คอลัมน์ บ้านเกิดเมืองนอน</p>	<p>กัญชาทางการแพทย์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ เลขาธิการ อย. กล่าวถึงความคืบหน้าการออกอนุบัญญัติเกี่ยวกับการใช้กัญชาทางการแพทย์ เพื่อรองรับร่าง พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.... ที่รอประกาศใช้ ว่า คณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมาย ภายใต้คณะกรรมการยาเสพติดให้โทษ ได้พิจารณาร่างอนุบัญญัติเกี่ยวกับกัญชา 3 ฉบับ ประกอบด้วย ประกาศกระทรวง 2 ฉบับ และกฎกระทรวง 1 ฉบับ โดยประกาศกระทรวง 2 ฉบับ เป็นการออกตามบทเฉพาะกาลของร่าง พ.ร.บ. ยาเสพติดฯ ซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องการนิรโทษ คือ คนที่ครอบครองกัญชาก่อนหน้าที่กฎหมายประกาศใช้ ให้มาแจ้งการครอบครองภายใน 90 วัน โดยไม่ต้องรับโทษ และในวันที่ 12 ก.พ. จะมีการพิจารณาอีกประมาณ 3 ฉบับ ซึ่งทั้งหมดจะเข้าสู่การพิจารณาของ กกก.ยาเสพติดให้โทษในวันที่ 14 ก.พ.นี้</p> <p>-เสนอบทความว่า ประเทศต่างๆ เมื่อได้รับรู้ประโยชน์ของกัญชา ก็อนุญาตให้ปลูกกัญชาได้เสรี อนุญาตให้มีการแปรรูปกัญชาเป็นยาและอาหารได้เสรีภายใต้การควบคุมคุณภาพและตำรับยา และอนุญาตให้มีการส่งออกกัญชาไปยังต่างประเทศด้วย เหลือแต่ประเทศไทยที่ยังไม่อนุญาต การเปิดเสรีกัญชาจึงกลายเป็นประเด็นสำคัญในการตัดสินใจลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้งครั้งนี้ โดยมีถึง 14 พรรคที่ประกาศนโยบายกัญชาเสรี ซึ่งมากพอที่จะจัดตั้งรัฐบาลของประชาชนได้</p>
<p>โพสต์ทูเดย์</p>	<p>สารเคมีกำจัดศัตรูพืช</p> <p>-เสนอข่าว มูลนิธิชีววิถีเผยแพร่ข้อความผ่านเฟซบุ๊กเพจ BIOTHAI ว่า การที่นาย กฤษฏา บุญราช รมว.เกษตรฯ ส่งข้อความผ่านไลน์ถึงปลัด ก.เกษตรฯ และอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เสนอแนวทางการสั่งห้ามผลิต นำเข้า และใช้สารพาราควอตภายในเวลาไม่เกิน 3 ปี เท่ากับเป็นการยืดเวลาการห้ามออกไปอีก 2 ปี เพราะมติของสธ.และคำวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดินให้ยุติการผลิตและนำเข้าภายในสิ้นปี 2562 โดยรมว.เกษตรฯ ได้เสนอ 2 ทางเลือก คือ 1. ประกาศยกเลิกแบบเป็นขั้นตอน กำหนดระยะเวลายกเลิกการห้ามภายใน 3 ปี กำหนดพื้นที่ห้ามใช้ ห้ามจำหน่าย โดยให้จังหวัดมีส่วนเสนอ และ 2. ใช้หลักการมีส่วนร่วมของเกษตรกรและเจ้าหน้าที่รัฐในพื้นที่เป้าหมายกำหนดวิธีลด ละ เลิก การใช้สารเคมีในระยะเวลา 3 ปี โดยแต่ละจังหวัดกำหนดแผนลดการใช้ในปีแรก ปีที่ 2 ใช้มาตรการละ และในปีที่ 3 ให้ยกเลิกใช้อย่างเด็ดขาด</p>
<p>ประชาชาติธุรกิจ</p>	<p>สัญญาประกันสุขภาพ</p> <p>-เสนอข่าว นส.วราวรรณ เวชชัสส์ รองเลขาธิการด้านกำกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า คปภ.จะปรับปรุงสัญญาประกันสุขภาพมาตรฐานให้แล้วเสร็จภายในไตรมาส 2-3 นี้ ขณะนี้จัดทำร่างสัญญาประกันสุขภาพแล้วเสร็จประมาณ 80% โดยเมื่อวันที่ 5 ก.พ. ได้ประชุมคณะทำงานพัฒนาและปรับปรุงสัญญาประกันสุขภาพครั้งแรก ซึ่งมีทั้งสมาคมประกันชีวิตไทย สมาคมประกันวินาศภัยไทย สคบ. ก.พาณิชย์ และก.สาธารณสุข ร่วมประชุม ซึ่งได้เสนอให้ตั้งคณะทำงานย่อยเพื่อพิจารณารายละเอียด โดยให้เก็บข้อมูลสถิติ ค่ารักษาพยาบาล และแบ่งแยกหมวดหมู่ค่ารักษาแต่ละรายการให้ชัดเจนตามประกาศของ ก.สาธารณสุข เรื่องชนิดหรือประเภทของการรักษาพยาบาล ยาและเวชภัณฑ์ การบริการทางการแพทย์ หรือการบริการอื่นของสถานพยาบาล และสิทธิของผู้ป่วย พ.ศ.2561 ที่จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค. 2562</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ แนวหน้า ผู้จัดการรายวัน 360</p>	<p>แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน</p> <p>-เสนอข่าว พ.อ.อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า ที่ประชุมกรม.เห็นชอบแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ.2561-2564 ซึ่งเป็นฉบับที่ 4 เพื่อใช้เป็นกรอบการดำเนินงานแบบบูรณาการจากภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เน้นความปลอดภัยทางถนนและส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัย ใช้มาตรการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในแผนแม่บทให้สอดคล้องกับฐานข้อมูลการเสียชีวิตของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3 หน่วยงาน คือ สธ. สตช. และบ.กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ โดยนายกฯ สั่งการเพิ่มเติมเรื่องใช้เทคโนโลยีบริหารจัดการเรื่องการจราจร โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยง มีการเชื่อมโยงเครือข่ายติดต่อกัน นอกจากนี้ ที่ประชุมยังเห็นชอบให้วันศุกร์ที่ 12 เม.ย. 2562 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ส่วนรัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และภาคเอกชน ให้พิจารณาตามความเหมาะสม กรณีหน่วยงานมีภารกิจในการให้บริการประชาชน หรือมีความจำเป็นและกำหนดนัดหมายในวัน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	ดังกล่าวไว้แล้ว ให้หัวหน้าหน่วยงานพิจารณาดำเนินการตามที่เห็นสมควร โดยไม่ให้เกิดความเสียหายกับหน่วยงานและประชาชน
<p>แนวหน้า ผจก.ออนไลน์</p>	<p>วันโรค</p> <p>-เสนอข่าว นพ.มณูญ สีเขวงวงศ์ ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยสถานการณ์วันโรคในประเทศไทย ขณะนี้มีผู้ป่วยรายใหม่ปีละ 120,000 คน ในจำนวนนี้เป็นวันโรคดื้อยาหลายขนาน 4,500 คน และวันโรคดื้อยาชนิดรุนแรง 400 คน เสียชีวิตปีละ 14,000 คน สูงกว่าไข้หวัดใหญ่ที่ตายปีละไม่ถึง 10 คน และเชื่อว่าวันโรคนี้นั้นมีขนาดเล็กมาก แพร่เชื้อจากการไอ จามของผู้ป่วย ถือว่าอันตรายมากและติดต่อยากจากการหายใจเอาเชื้อเข้าไป โดยเฉพาะเรือนจำเป็นสถานที่เสี่ยงสูงถึง 8 เท่า และเมื่อออกมาจากเรือนจำก็จะเอาเชื้อมาแพร่กระจายอีก รัฐต้องมีมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อที่ชัดเจนและมีห้องแยกในรพ.เพื่อลดการแพร่เชื้อ ผู้ป่วยหรือคนที่ใกล้ชิดผู้ป่วย ควรสวมหน้ากาก N95 และติดตั้งโคมไฟยูวีที่บ้านเพื่อช่วยฆ่าเชื้อ ควรอยู่ในที่โล่งอากาศถ่ายเท อย.ต้องเร่งอนุมัติยารักษาวันโรคดื้อยาขนานใหม่มาใช้ในประเทศให้เร็วที่สุด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องสนับสนุนงบประมาณในการดูแลรักษาและการตรวจในห้อง ปฏิบัติการ รวมถึงค่ายาเพิ่มขึ้น</p>
<p>ไอเอ็นเอ็น ทวีช่อง 7 เว็บไซต์ innews</p>	<p>การสร้างครอบครัวคุณภาพ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. พร้อมด้วย นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ รองปลัด สธ. และ พญ.พรรณพิมล วิบุลากร อธิบดีกรมอนามัย ร่วมแถลงข่าว “QUALITY OF LOVE เพราะรัก...จึงอยากให้อันุ” เนื่องในโอกาสวันวาเลนไทน์ ส่งเสริมการสร้างครอบครัวใหม่ที่มีคุณภาพ สนองนโยบายรัฐบาลที่ต้องการสนับสนุนและส่งเสริมการเกิดเพิ่มขึ้นของประชากรอย่างมีคุณภาพ มีการวางแผนการเกิดที่มีความพร้อมทุกด้าน นำไปสู่การคลอดที่ปลอดภัย พร้อมทั้งจะเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ โดยจัดสวัสดิการสนับสนุนครอบครัวเพื่อช่วยในการเลี้ยงดูบุตร และร่วมกับกรมการปกครองและกทม. จัดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ควอร่าร์ไคด์ “QUALITY OF LOVE เพราะรัก...จึงอยากให้อันุ” ให้ความรู้ 10 ข้อมูลสำคัญในการสร้างครอบครัวคุณภาพ ที่จุดจดทะเบียนสมรสทุกแห่ง 878 อำเภอ และ 50 เขตของกทม. เริ่มตั้งแต่ 14 ก.พ.ปีนี้ นอกจากนี้ แนะนำให้คู่สามีภรรยาที่พร้อมจะตั้งครรรค์เตรียมความพร้อมก่อนมีบุตร ลดความเสี่ยงในการเกิดโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม เช่น ธาลัสซีเมียอาการชืดจากการขาดธาตุเหล็ก หรือการขาดโฟเลท โรคติดต่อต่าง ๆ เช่น โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เชื้อไวรัสตับอักเสบบี เพื่อป้องกันและให้การรักษา</p>
<p>สำนักข่าวไทย ทีวีช่อง3,9,TNN24 The Nation เว็บไซต์เดลินิวส์ เว็บไซต์ไทยโพสต์</p>	<p>เพิ่มความปลอดภัยตึกสูงในรพ.</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม รองปลัดและโฆษก สธ. กล่าวถึงกรณีคลิปเหตุการณ์เด็กพลัดตกจากตาดฟ้าของรพ.แต่ได้รับการช่วยเหลือทัน ว่า ปลัด สธ.มีความห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนผู้รับบริการ จึงสั่งการให้รพ.ทุกแห่งสำรวจจุดเสี่ยงที่อาจเกิดอุบัติเหตุ เช่น ตึกสูง ตาดฟ้า ระเบียง สระน้ำ และทบทวนระบบความปลอดภัยที่มีอยู่ หากยังมีความเสี่ยงให้เพิ่มระบบความปลอดภัย ทั้งนี้ รพ.ของ สธ.ทุกแห่งมีระบบรักษาความปลอดภัย ทั้งกล้องวงจรปิด พนักงานรักษาความปลอดภัยเดินตรวจเป็นระยะ อย่างไรก็ตามก็ดี แต่ละวันมีประชาชนเข้ารับบริการจำนวนมาก จึงขอให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานใกล้ชิด หากไม่จำเป็นไม่ควรพาเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีไปรพ.ด้วย เนื่องจากเด็กยังมีภูมิคุ้มกันไม่แข็งแรง อาจติดเชื้และเจ็บป่วยได้ง่าย</p>
<p>มติชน</p>	<p>โรคปอดบวมจากเชื้อนิวโมคอคคัส</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า เชื้อนิวโมคอคคัสส่วนใหญ่จะพบอยู่ในโพรงจมูกและลำคอของคน สามารถแพร่กระจายสู่บุคคลอื่นได้เหมือนไข้หวัด ผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่จะมีความเสี่ยงติดเชื้อนิวโมคอคคัสซ้ำซ้อน เช่น ปอดอักเสบ ซึ่งอาจรุนแรงถึงขั้นทำให้ระบบหายใจล้มเหลวและเสียชีวิตได้</p> <p>พญ.วิพรรณ สังคหะพงศ์ ผอ.สถาบันโรคทรวงอก กล่าวว่า ปัจจัยที่อาจเสี่ยงเป็นโรคปอดบวมจากเชื้อนิวโมคอคคัสมีดังนี้ 1.อายุ 50 ปีขึ้นไป 2.เป็นโรคเรื้อรัง เช่น โรคหัวใจ โรคหอบหืด โรคเบาหวาน โรคปอดหรือโรคไต 3.ผู้ป่วยที่ปลูกถ่ายอวัยวะ 4.ผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี 5.โรคมะเร็ง 6.ภาวะมีม้ามไม่ทำงานหรือไม่มีม้าม 7.ใส่ชุดประสาททุเทียม 8.น้ำไขสันหลังรั่ว 9.สูบบุหรี่ 10.โรคพิษสุราเรื้อรัง สามารถป้องกันได้โดยล้างมือให้สะอาด หลีกเลี่ยงชุมชนแออัด สวมหน้ากากอนามัยปิดปากและจมูกเวลาไอหรือจาม และควรสร้างเสริมภูมิคุ้มกันการติดเชื้อนิวโมคอคคัสในผู้ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป</p>
<p>ข่าวสด</p>	<p>พัฒนาการเด็ก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า สมอพิการเป็นกลุ่มอาการในผู้ป่วยเด็กที่มี</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ความพิการของสมอง เกิดจากสิ่งต่างๆ ที่มากระทบต่อสมอง ส่งผลต่อการทรงตัวของร่างกาย และอาจมีความผิดปกติของสมองด้านอื่นๆ ร่วมด้วย ส่วนใหญ่มักพบความผิดปกติได้ตั้งแต่ก่อนอายุ 1 ขวบ โดยสังเกตจากพัฒนาการที่ล่าช้ากว่าอายุ</p> <p>พญ.ไพรัตน์ แสงดิษฐ ผอ.สถาบันประสาทวิทยา กล่าวว่า สมองพิการในเด็กมีปัจจัยเสี่ยงจากการติดเชื้อของมารดา ระหว่างตั้งครรภ์ เช่น หัดเยอรมัน มารดาได้รับสารพิษ ความผิดปกติของสมองโดยกำเนิด คลอดก่อนกำหนด หรือภาวะสมองเด็กขาดออกซิเจน การติดเชื้อในสมอง หากสงสัยภาวะสมองพิการ ควรรีบพามาตรวจคัดกรองกับกุมารแพทย์ เพราะการดูแลที่ถูกต้องตั้งแต่เด็ก ทำให้เด็กสมองพิการมีพัฒนาการที่ดีขึ้นได้</p>
ทีวีช่อง 7	<p>ปัญหาท้องไม่พร้อม</p> <p>-เสนอข่าว พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวถึงสาเหตุที่ปัญหาวัยรุ่นท้องไม่พร้อมลดลง เป็นเพราะปัจจุบันเด็กวัยรุ่นเข้าถึงข้อมูลเรื่องการคุมกำเนิดมากขึ้น โดยเฉพาะสายด่วนกรมอนามัย 1663 ที่เปิดรับฟังปัญหาและให้คำปรึกษาการตั้งครรภ์ โดยปีที่ผ่านมาให้คำปรึกษาไปกว่า 18,000 คน จากปีก่อนๆ มีแค่ 3,000-4,000 คน และมีวัยรุ่นเข้ารับการรักษาภาวะแทรกซ้อนจากการทำแท้งเดือนลดลงจาก 20,000 คน เหลือประมาณ 10,000 คน</p>
M2F ผู้จัดการรายวัน เว็บไซต์ข่าวสด	<p>เตือนใช้ดินผุดทาตัวเสี่ยงติดโรค</p> <p>-เสนอข่าว นายอานวย เนียมหมื่นไวย์ สาธารณสุขอำเภอบ้านเหลื่อม เตือนชาวบ้านพื้นที่บ้านหนองกุงน้อย อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา และชาวบ้านใน จ.ชัยภูมิ ที่นำโคลนผุดบริเวณกลางทุ่งนาในพื้นที่ ไปพอกตัว พอกหน้า หรือนำไปตีม เชื้อวัณโรคได้ อาจเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคฉี่หนู โรคผิวหนัง เนื่องจากในทุ่งนา มีสารเคมีที่ตกค้าง</p>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch